

จตุคามฯ: มาแบบ จัสท์อินไทม์(Just in Time)

ผู้

เขียนเห็นว่าอุบัติเหตุจตุคามรามเทพ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยเหตุผลอย่างน้อย 4 ประการด้วยกัน

หนึ่ง อุบัติการณ์นี้กระตุกเศรษฐกิจไทยได้ดีกว่ามาตรการลดดอกเบี้ยของรัฐเสียอีก หากไม่ได้บังคับจตุคามรามเทพเศรษฐกิจไทยคงบ๊องแบกว่านี้ เรียกว่า มากันแบบ JIT หรือ Just in Time ที่เดียวเชื่อว่า รัฐบาลน่าจะใช้กระแสจตุคามชักจูงนักท่องเที่ยวจากประเทศใกล้เคียงมาเที่ยวเมืองคอน อาจจะเพิ่มรายได้ได้อีกโข

สอง ประเทศไทยได้เกิดกรณีศึกษาด้านการตลาดที่ Harvard Business School ต้องยกนิ้วให้ ในยุคโลกเนี่ยคนไทยสามารถสร้างสินค้าชนิดเดียวแต่มีความแตกต่างสนองได้ทุกระดับรายได้ประเภท win-win (มีแต่ได้กับได้) ให้กับทุกคน อาจารย์ไทยน่าจะรีบฉวยโอกาสรีบเขียนเสียก่อน

สาม อุบัติการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการให้บรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทย แต่ลัทธิจตุคามฯนั้นตรงกันข้ามกับศาสนาพุทธแบบหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะศาสนาพุทธสอนให้พึ่งตนเอง มุ่งละกิเลส และปล่อยวาง ในขณะที่องค์จตุคามฯ นั้นผู้บูชาถือว่าเป็นที่พึ่ง เช่น รุ่งเงินไหลมา รุ่งมหาโชคลาภ หรือรุ่งมีลูกแล้วไม่จน ฯลฯ

เมื่อมีผู้ซื้ององค์จตุคามฯ ถึง 60 ล้านชิ้น อุบัติการณ์จตุคามฯ ก็น่าที่จะกระตุ้นให้วงการสงฆ์ไทยหันมาจัดลำดับภารกิจที่สำคัญว่าควรจะจัดการอะไรก่อน ระหว่างการฟื้นฟูศาสนาพุทธกับศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ

อย่าลืมว่าแหล่งผลิตองค์จตุคามฯอยู่ในวัดทั้งนั้น ที่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเป็นความจริงเช่นเดียว

กับเรื่องที่ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออก ซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ความจริงทุกเรื่องลงในรัฐธรรมนูญ

สี่ อุบัติการณ์จตุคามฯทำหายนตลาดหลักทรัพย์ไทยว่า หากสินค้าในตลาดหุ้นไม่มีคุณภาพ หุ้นนอกตลาดก็เกิดได้เหมือนกันและอาจสามารถเบนกระแสเงินออกจากตลาดหุ้นได้

ลองพิจารณาดูก็จะเห็นว่า ฐานลูกค้าขององค์จตุคามฯ นึกกว้างมาก ไม่จำกัดแค่คนกลางพระ นักลงทุนเครื่องรางของขลัง แต่ขยายวงไปถึงคนชั้นกลาง บ้างก็เป็นนักเล่นหุ้น

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจส่วนใหญ่เป็นพวกแหงก๊ก คือไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ที่หันมาลงทุนในองค์จตุคามฯก็เป็นประเภท

เมื่อฟลุค หากรุ่นของตัวดังเมื่อไหร่ก็ รวยไม่รู้เรื่อง

ที่ผู้เขียนเป็นห่วงไม่ใช่ 4 เรื่องที่กล่าวมาแล้ว เพราะทั้ง 4 เรื่องล้วนมีเจ้าภาพที่แน่นอน ที่เป็นห่วงเห็นจะเป็นเรื่องต่อไปนี่ คือ

อุบัติเหตุจตุคามฯอาจจะสะท้อนความมอดุติธรรมในสังคมไทย

หากคนไทยเชื่อว่าคนเก่ง คนทำงานหนักเท่านั้นจะรวยได้ ก็คงไม่ต้องพึ่งองค์จตุคามฯ แต่ถ้าคิดว่าต้องอาศัยโชค อาศัยผู้มีอำนาจ ต้องอาศัยเส้น หรือแม้กระทั่งต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถึงจะได้ดีสักที งานนี้เห็นทีจะแก้ยากแฉะ

ไอ้องค์จตุคามฯ ไหนๆ ก็มาแบบจัสท์อินไทม์แล้ว โปรดอยู่ช่วยดูข้างทั้งหลายไปนานๆ จนเศรษฐกิจขยายตัวถึงจัดห้มัน ด้านบาทละห้าตะ จีดีพีจะได้กลับเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ให้เหมือนที่ยุคเหตุการณ์ไว้อ...เจ้าประคุณ!!!

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด